

LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC THỊ TRẤN AN LÃO
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON
Lần 4 tháng 11 năm 2023

Xin chào tất cả các bạn! Đây là chương trình phát thanh Măng non của Liên đội trường Tiểu học Tân Dân. Trong buổi phát thanh này, chúng tôi xin gửi tới các bạn lời chúc sức khỏe, vui vẻ, chúc các bạn có nhiều năng lượng để học tập thật tốt. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe.

Các bạn ạ, Trong cuộc sống, mỗi người giao tiếp bằng nhiều phương thức khác nhau như ngôn ngữ, cử chỉ, hành động, hay thậm chí chỉ là ánh mắt không lời. Chính vì thế từ lâu trong xã hội đã hình thành nên văn hóa ứng xử như một cách làm cho mọi người có thể cư xử có chừng mực với nhau hơn.

Văn hóa ứng xử là nét đẹp văn hóa của mỗi người cần được phát huy và rèn luyện thường xuyên. Từ việc xây dựng cho mình một thói quen ứng xử có chừng mực hằng ngày thì bạn sẽ rèn luyện được tính cách cho bản thân mình.

Một người cư xử đúng mực luôn được yêu quý và tôn trọng. Trong cuộc sống, chúng ta gặp gỡ rất nhiều người ở nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề khác nhau. Có thể chúng ta chưa hiểu họ là người như thế nào nhưng trước hết hãy tỏ ra là người lịch sự, biết quan tâm, lắng nghe những gì người khác nói. Đây chính là ấn tượng ban đầu mà bạn tạo ra cho mình và cho người khác. Bạn sẽ nhận lại được rất nhiều từ lối sống có văn hóa này.

Khi chúng ta trò chuyện, cư xử có chừng mực với đối phương thì chắc chắn họ sẽ có suy nghĩ tích cực về bạn và bắt đầu có những ấn tượng tốt.

Cư xử có văn hóa sẽ khiến bạn trở thành một người được yêu quý trong xã hội và có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp mà mình đang theo đuổi. Vậy tại sao bạn không rèn luyện thói quen này hằng ngày để thấy được hiệu quả của nó.

Bên cạnh những người cư xử có văn hóa thì vẫn còn tồn tại rất nhiều người không biết cư xử. Phần đông số người này ở tầng lớp thanh thiếu niên. Khi nói chuyện với người lớn thì cộc lốc, trống không, không biết thưa gửi. Điều này không những gây nên sự phản cảm khi trò chuyện mà còn khiến cho đối phương cảm thấy không hài lòng. Khi càng duy trì thói quen xấu này thì chắc chắn bạn đang biến mình thành một con người không có giáo dục. Đơn giản chỉ là lời chào, lời cảm ơn nhưng đối với họ lại quá khó khăn.

Bản thân những học sinh hiện nay đang ngồi trên ghế nhà trường thì hãy cố gắng là con ngoan trò giỏi, lắng nghe và lễ phép với cha mẹ, thầy Cô cư xử đúng mực, biết nhận sai khi mắc lỗi cũng là cách cư xử có văn hóa mà học sinh cần phát huy.

Cư xử có văn hóa hiện nay sẽ khiến cho mỗi chúng ta ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn và giúp cho bạn tiến xa hơn nữa trong cuộc sống. Trong cuộc sống, mỗi người giao tiếp bằng nhiều phương thức khác nhau như ngôn ngữ, cử chỉ, hành động, hay thậm chí chỉ là ánh mắt không lời. Chính vì thế từ lâu trong xã hội đã hình thành nên văn hóa ứng xử như một cách làm cho mọi người có thể cư xử có chừng mực với nhau hơn.

Văn hóa ứng xử được hiểu là cách cư xử, giao tiếp, trò chuyện, trao đổi

với nhau bằng những hành động rất đời thường hằng ngày. Tuy nhiên đôi phương có thể nhìn vào đó để đánh giá được con người bạn như thế nào.

Từ việc xây dựng cho mình một thói quen ứng xử có chừng mực hằng ngày thì bạn sẽ rèn luyện được tính cách cho bản thân mình. Bạn đang tự xây dựng hình tượng của bản thân mình từ chính những hành động tương chừng như nhỏ nhặt đó.

Các bạn ạ! Nói lời hay vẫn chưa đủ, mà nói lời hay phải đi đôi với làm việc tốt. Làm việc tốt thể hiện ở những việc rất nhỏ như: Nhặt được của rơi trả người đánh mất, khi có bạn gặp hoàn cảnh khó khăn chúng ta có thể giúp đỡ bạn trong điều kiện có thể của mình ví dụ như: chép bài cho bạn khi bạn ốm, giảng bài cho bạn để giúp bạn hiểu bài hơn. Động viên, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các bạn học yếu, khuyến bảo những bạn mắc khuyết điểm để giúp bạn tiến bộ, tham gia ủng hộ, giúp đỡ người khuyết tật, quan tâm đến mọi người.....

Các bạn thân mến, khi chúng ta làm được một việc tốt ta sẽ thấy vui hơn, cuộc sống quanh ta cũng trở lên tốt đẹp hơn, điều đó cũng giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn giúp xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Vậy mỗi học sinh chúng ta hãy rèn luyện bản thân mình, hãy luôn nói những lời hay và thường xuyên làm việc tốt để góp phần xây dựng trường tiểu học Tân Dân thân yêu của chúng ta, ngày càng tốt đẹp hơn.

Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Trên đây là bài phát thanh măng non số 4 tháng 11 của đội phát thanh măng non trường tiểu học Tân Dân. Măng non xin chúc các bạn có một tuần học mới với nhiều điều bổ ích nhé!

Phần cuối chương trình xin mời các bạn lắng nghe bài hát “Chào người bạn mới đến”.

Chương trình phát thanh măng non của liên đội tiểu học Tân Dân đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh lần sau! Xin chào tạm biệt các bạn.

TM. LIÊN ĐỘI
TỔNG PHỤ TRÁCH

Lương Thị Thảo